

ไชเบอร์รับจ้าง ในอินโดนีเซีย



ในยุคไชเซียลมีเดีย
ครองโลก การเสียผู้เสียคน
โดยเฉพาะทางการเมือง
เป็นไปได้ไม่ยากนัก เพื่อน

อาเซียนของเราคืออินโดนีเซียกำลังกวาดล้าง
แก๊งรับจ้างทำลายผู้คนทางไชเบอร์อย่างหนัก
ผลงานของแก๊งเมื่อไม่นานมานี้สามารถทำให้
บ้านเมืองลุกเป็นไฟและอดีตผู้ว่าการเขต
จากรัฐต้องติดคุก บ้านเราควรเรียนรู้ไว้
เพราะเป็นอันตรายต่อการได้คนดีมีความ
สามารถเข้าร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย

นายJoko Widodo หรือ Jokowi
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซีย
ถึงแม้จะชนะเลือกตั้งในปี 2557 และทำงาน
มาแล้ว 3 ปีกว่า แต่ก็ต้องเผชิญวิบากกรรม
ต่อสู้กับกลุ่มอำนาจทหารที่ฝังรากลึกยาวนาน
นับตั้งแต่ประธานาธิบดีSukarnoหมดอำนาจลง
ในปี 1967 โดยอยู่ในรูปของพรรค Golkar
และพรรค Gerindra ที่มีนายพล Prabowo
Subianto อดีตลูกเขยของประธานาธิบดี
Suharto ซึ่งมีอำนาจต่อจาก Sukarno และ
ครองอำนาจยาวนาน 31 ปี จนจบลงในปี 1998

นายพล Subianto ลงแข่งประธานาธิบดี
กับ Jokowi ในเดือนก.ค. 2557 และแพ้ไป 46.9
กับ 53.2% ซึ่งเรียกได้ว่าเฉียดฉิว ถึงจะ
แพ้เสียงเลือกตั้งแต่ก็ดันร่นพียงศาล ต่อสู้
ทุกลักษณะ ประท้วงหน่วยกันเนานพอควรจน
ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ Jokowi เป็นผู้ชนะ

Jokowi ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชน
ในเรื่องการต่อสู้คอร์รัปชัน เขามาจากเส้นทาง
ของนักการเมืองท้องถิ่นคือเป็นนายกเทศมนตรี
เมือง Solo และต่อมาได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการเขต
Jakarta เมื่อทำงานเข้าตาประชาชนก็มีเสียง
เรียกร้องให้ลงแข่งประธานาธิบดี ซึ่งประสบ
ปัญหาทันทีเพราะนายพลPrabowoSubianto
ผู้เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจเก่าของ

Suharto จองตำแหน่งประธานาธิบดีไว้แล้ว
Subianto ถึงแม้จะมีชื่อเสียงมัวหมอง
เรื่องลัทธิทรินูษยชน โดยถูกกล่าวหาว่าฆ่า
คนติมอร์ตะวันออกไปนับหมื่นเมื่อตอน
พยายามแยกตัวเป็นเอกราชเมื่อกว่า 10 ปีก่อน
แต่ก็มีเงินมากมายเมื่อแพ้เลือกตั้งเขาประกาศ
ว่าจะต่อต้านJokowi ในทุกเรื่องว่ากันว่าเขาแค้น
Jokowi ที่เคยช่วยเหลือผลักดันให้ชนะเลือกตั้ง
เป็นผู้ว่าการเขต Jakarta โดยแลกกับ
คำสัญญาว่าจะอยู่ในตำแหน่งจนครบ ไม่ลาออก
มาสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

3 ปีที่ผ่านมา นายJokowi หมกมุ่นกับ
ปัญหาในประเทศอย่างระว่างการถูกแทงข้างหลัง
โดยกลุ่มอำนาจจนละเลยเรื่องต่างประเทศ
ไม่สนใจนักกับการเป็นผู้นำของอาเซียนของ
อินโดนีเซีย จนกล่าวได้ว่าอาเซียนอยู่ในสภาพ
ย่ำแย่ในปัจจุบัน เพราะมิได้รับความสำคัญ
ดังที่ได้เคยฝันร่วมกันไว้

มันเป็นเรื่องขึ้นมาเมื่อ Basuki Tjahaja
Purnama ผู้ว่าการเขตจากรัฐ
(นายกเทศมนตรี เมืองจากรัฐ) ผู้มิได้เป็น
มุสลิมและมีเชื้อสายจีน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ
Ahok แพ้เลือกตั้งผู้ว่าการเขต จากรัฐ
ในปี 2017 ระหว่างหาเสียงเขาได้ปราศรัย
ครั้งหนึ่งโดยพาดพิงถึงข้อความไม่กระຈ้าง
เรื่องไม่ให้เลือกคนที่มิได้เป็นมุสลิมมาเป็น
หัวหน้า ผลปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้
ชุมชนมุสลิมบางแห่งเพราะเห็นว่าเป็นการ
ดูหมิ่นศาสนา และเข้าแจ้งความตำรวจให้
จับเขาเพราะในอินโดนีเซียถือว่าการดูหมิ่น
ศาสนาอิสลามเป็นคดีอาญา

เหตุที่มันเดือดร้อนมาถึง Jokowi ก็เพราะ
Ahok เป็นผู้มีความสนิทชิดเชื้อกับเขา เคยเป็น
ทีมปราบคอร์รัปชันและทำงานให้จากรัฐ
ด้ามาด้วยกันอย่างประสบความสำเร็จ โดย
เป็นรองผู้ว่าการในสมัยที่นาย Jokowi เป็น

ผู้ว่าการฯ และเมื่อเขาพ้นมาเป็นประธานาธิบดี
Ahok ก็ได้ขึ้นเป็นแทนเป็นเวลา 3 ปีเศษและ
ต้องลงเลือกตั้งในปี 2017

หากแพ้เลือกตั้งแค่นี้ก็คงไม่กระไรนัก
แต่ตลอด 3 ปีกว่าที่ผ่านมา Jokowi
โดนถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคนจีน เป็น
คอมมิวนิสต์ ไม่ใช่มุสลิมแท้ และ Ahok ก็โดน
เช่นเดียวกันโดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้ง
เมื่อเขาไปพลาดเรื่องคำปราศรัยที่โดนหนัก
ยิ่งขึ้น สังคมสื่อออนไลน์ปลุกปั่นเรื่องเชื้อชาติ
ศาสนา (จะเอาคนจีนไม่ใช่มุสลิมเป็นคริสต์
มาเป็นผู้ว่าการฯ ได้อย่างไร และอาจได้เป็น
ประธานาธิบดีต่อไปก็ได้เพราะ Jokowi
ยอมปูทางไว้ให้) ปรากฏว่าเรื่องลูกกลมใหญ่โต
เกิดความ ตึงเครียดและความหัวรั้นวิตกใน
ประเทศมุสลิมใหญ่สุดของโลก มีคนออกมา
ชุมนุมเรื่อเนแสนเพื่อต่อต้าน Ahok

ในที่สุด Ahok ก็แพ้เลือกตั้งและแถมถูก
ศาลตัดสินจำคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญาอีกด้วย
Jokowi เข้าใจว่านี่คือการตีวัวกระทบคราด
หากทิ้งให้สังคมออนไลน์สนุกกันเช่นนี้
การปกครองของเขาและการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีและรัฐสภาในปี 2561 จะมีปัญหา
อย่างแน่นอน

ประธานาธิบดีสั่งให้กวาดล้างกลุ่มสุดโต่ง
ทางศาสนาที่ร่วมกันสร้างชาวลวงให้หมด และ
เมื่อต้นก.ย. 2560 ก็สามารถจับผู้ต้องสงสัย
ได้ 5 คน เมื่อสาวไปก็พบว่าไม่ใช่กลุ่มสนุก
ธรรมดากับการกระจายข่าวแบบส่งต่อ หากเป็น
กลุ่มมือปืนรับจ้างสร้างชาวลวงตามใบสั่ง โดยมี
โรงงานข่าวปลอมชื่อ Saracen ซึ่งเชื่อว่าเป็น
หนึ่งในหลายโรงงานเครือข่ายนี้โยงกว้างขวาง
ไปถึงนักการเมือง และนายทหารใหญ่ด้วย
ตำรวจพบว่ากลุ่มนี้เรียกค่าจ้างในการ
ทำลายบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มด้วยการใช้
สังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบในราคา 75-100

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: อังคาร 26 กันยายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10596

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 63.49

Ad Value: 152,376

PRValue (x3): 457,128

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: อาหารสมอง: ไชเบอร์รับจ้าง ในอินโดนีเซีย

ล้านรูเปียห์ต่อเดือน (1.9-2.5 แสนบาท) เมื่อเจาะลึกลงไปก็พบหลายบัญชีของหลายธนาคารมีการโอนเงินจากผู้จ้างและโย่งโย่กับผู้นำการประท้วงต่อต้าน Ahok ด้วย

การสร้างข่าวลวงนี้มีการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่นและในภาษาอังกฤษโดยใส่หลายบัญชีปลอมในเฟซบุ๊กซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่นิยมอย่างยิ่งของคนอินโดนีเซียเมื่อซูดลิกเขาก็จะโย่งโย่กับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามและนายทหารใหญ่ที่ยังมีได้เอ่ยชื่อแต่ดูเหมือนจะรู้จักในสังคมและคาดว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติมอีก

การปลุกระดมโดยสังคมออนไลน์ได้สำเร็จก็เพราะมีสาเหตุจากการขาดความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวอินโดนีเซีย อีกทั้งยังมีเรื่องความเปราะบางของเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาเกี่ยวพันอีกด้วย (อย่าลืมว่าในปี 1965-1966 มีคนจีนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถูกฆ่าตายในอินโดนีเซีย 300,000-400,000 คน) หากปล่อยไว้โดยไม่ปราบปรามเด็ดขาดในครั้งนี้ เหตุการณ์อาจลุกลามกว่านี้ได้มาก เพราะจะมีอีกหลายกลุ่มที่ออกมารับจ้างและน่าจะม็อนักการเมืองอีกจำนวนมากที่ต้องการใช้บริการลักษณะเดียวกันนี้

ในสังคมไทย กลุ่มรับจ้างทำลายกลุ่มคนและบุคคลน่าจะมีอยู่บ้างแต่ยังไม่แพร่หลายและยังไม่สามารถจุดได้ติดอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเมื่อใดมีกลุ่มรับจ้างที่มีความสามารถมากจำนวนมากขึ้น บ้านเมืองจะปั่นป่วนและถึงกัลยยุคได้ไม่ยากนักเพราะเรามีนักไชเบอร์ที่มีความหิวหาทางอารมณ์เสริมอยู่เป็นจำนวนมากไม่น้อย

อาชญากรรมไชเบอร์ล้วนมาจากคนที่มีการศึกษาทั้งสิ้น เพียงแต่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาทางสมอง แต่ขาดการศึกษาทางหัวใจ